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 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  2  ปี  พ.ศ. 2557 

วันที ่ 15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

ผู้มาประชุม 
1.  นายสมพร    พูลเปี่ยม  ประธานสภา  
2. นายสมนึก  เฮียนตัน  รองประธานสภา  
3. นางสาวศศิกานต์  สิงห์ใส  ส.อบต.ม.1  
4. นายประกิต  คงบุญ  ส.อบต.ม.1  
5. นายเหมันต์  แอ่นดอย ส.อบต.ม.2  
6. นายนิด   ดีประชา  ส.อบต.ม.2 
7. นายประทีป  หลวงจันทร์ ส.อบต.ม.3  
8. นายวิโรจน์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  
9. นายสิทธิณัฐ  บัวผัน  ส.อบต.ม.4  
10. นายพรายงาม  จินดาอินทร์ ส.อบต.ม.4  
11. นางสาวพิชชา  สัตย์ค า  ส.อบต.ม.5  
12. นายวลาชัย  นินขลัง  ส.อบต.ม.5 
13. นายภูทอน  อ่อนนุ่ม  ส.อบต.ม.6  
14. นายวินัย   พรมมาตร ส.อบต.ม.6 
15.  นายอ านาจ  พรมจันทร์ ส.อบต.ม.7  
16. นายดิเรก  ภู่คง  ส.อบต.ม.7  
17. นายจิรัฎฐ์  ฐิติพงษ์ภักดิ์ ส.อบต.ม.8  
18. นางสาววณิชชากร น่วมถนอม ส.อบต.ม.8    
19. นางทองสุข  แก้วสะแสน ส.อบต.ม.9 
20. นายวาดีพอ    รักไทย  ส.อบต.ม.10  
21. นายไพบูลย์  แซ่จ้าง  ส.อบต.ม.10  
22. นายบุญยงค์  เชียงปา  ส.อบต.ม.11  
23. นายสมบัติ  สาโคตรวรรณ์ ส.อบต.ม.12  
24. นางฉลอง  กลิ่นซ้อน ส.อบต.ม.12  
25. นายปรีชา    ยุทธพันธ์  ส.อบต.ม.13 
26. นายทุเรียน  วงราชบุตร ส.อบต.ม.13  
27. นายมาลัย  อยู่ดี  ส.อบต.ม.14  
28. นายชูชีพ  อนุยูร  ส.อบต.ม.14 
29. นายประทวน  นิลรัตนานนท์ ส.อบต.ม.15  
30. นายบุญเลิศ  ข าวงค์  ส.อบต.ม.15  
31. นายทองดี  ยิ้มละมัย ส.อบต.ม.16  
32. นายฮม   สระทองหน ส.อบต.ม.16 
33. นายวิรัชน์  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17  
34. นายสัมผัส  เมลกุล  ส.อบต.ม.18  
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35. นางดารากร    หล้าหลั่ง  ส.อบต.ม.19  
36. นายมนตรี  อิ่มสมบัติ ส.อบต.ม.19  
37. นายวิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม.20  
38. นายพยุง   พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20  
39. นายไพรัตน์  มีชัย  ส.อบต.ม.21  
40. นายบุญส่ง  อุ่นชาวนา ส.อบต.ม.21  
41. นางวันเพ็ญ  มุมมาลา  ส.อบต.ม.22  
42. นายล าพูน  จุ่นพันธ์  ส.อบต.ม.22  
43. นางสาวน้ าเพชร  กิ่มไร้  ส.อบต.ม.23  
44. นางนงนุช  ใจค า  ส.อบต.ม.23  
45. นายอดุลย์  บ ารุงจิตร ส.อบต.ม.24  
46. นายสมบูรณ์  พุทธัง  ส.อบต.ม.24 
47. นางล าคลอง  กองแก้ว  ส.อบต.ม.25  
48. นางปภาวรินท์  อชิตพล  ส.อบต.ม.25  
49. นายสังคม  วงภูดร  เลขานุการสภา  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ นายก อบต.  
2. นายสัมฤทธิ์  เทียมจันทร์ รองนายก อบต.  
3. นายบุญชุบ    อ้นศรี  รองนายก อบต. 
4. นายเที่ยง  สมโภชน์  รองปลัด อบต. 
5. นายชาตรี  วิริยจารี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นางบุษบา  ก๊กศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ รักษาการหัวหน้าส านักงานปลัด  
8. นางจ าลอง   บัวอ่อน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายประดิษฐ  สุกน้อย  ส.อบต.ม.17  ลา 
2. นายจง   สีบัวลา  ส.อบต.ม.18 ลา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   
นายสมพร  พูลเปี่ยม   สวัสดีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ)  ทุกท่าน  ผมนายสมพร  พูลเปี่ยม  ประธานสภาฯ  ขอเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  

ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2557  วันที่  15  สิงหาคม  2557  มีสมาชิกสภาฯ  เข้าร่วมประชุม
จ านวน  48  ท่าน  ลา  2  ท่าน   

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
(ประธานสภาฯ) -ไม่มี- 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1     
(ประธานสภาฯ) ประจ าปี พ.ศ. 2557  วันที่  7  สิงหาคม  2557  เชิญท่านเลขานุการสภาฯ  
นายสังคม  วงภูดร เรียนท่านประธานสภาฯ   คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(เลขานุการสภาฯ) การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2557  

วันที่  7  สิงหาคม  2557  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมโดย
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พิจารณา     ทีละหน้า  หากมีข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมก็ขอให้แจ้ง  (พิจารณา
จากหน้าที่   ๑ - 15) 

นายวิรัชน์  มีโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิรัชน์  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17  ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ  
(ส.อบต.ม.17) ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2557  

วันที่  7  สิงหาคม  2557  หน้าที่  11  บรรทัดที่  29  ขอแก้ไขข้อความ ผมนายไพรัตน์  มีชัย  
ส.อบต.ม.17  แก้ไขเป็น  ผมนายวิรัชน์  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17   

นายสมพร  พูลเปี่ยม สมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการแก้ไข  หรือเพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ   
(ประธานสภาฯ) สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2557  วันที่  7  สิงหาคม  2557  อีกหรือไม่  ขอเชิญ  

หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  หากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นควรรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ  ดังกล่าว  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี  3.1  พิจารณาวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้รับทราบ 

นายพยุง  พึ่งช้าง เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายพยุง  พ่ึงช้าง   
(ส.อบต.ม.20) ส.อบต.ม.20  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  (แถลงรายงานการประชุมคณะกรรมการแปร

ญัตติ)  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลข  1)  เชิญนายวิทยา  หาญมนตรี  ส.อบต.ม.
20  ผู้ขอแปรญัตติได้ชี้แจงเหตุผลในการยื่นแปรญัตติในครั้งนี้ 

นายวิทยา  หาญมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ผมนายวิทยา  หาญมนตรี   
(ส.อบต.ม.20) ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม ได้ยื่นเสนอแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ  องค์การบริหารส่วนต าบล  

เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี   
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  1.2  โครงการก่อสร้างถังน้ าใส  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโม    
ตั้งไว้  806,000.-  บาท  ด าเนินการก่อสร้างถังน้ าใสขนาด  100  ลูกบาศก์เมตร  ขนาด  Ø  
กว้าง  7.90  เมตร  สูง  3.65  เมตร  พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด  Ø  6  นิ้ว  ลึกไม่น้อย
กว่า  80  เมตร  ตามแบบท่ี อบต. โกสัมพีก าหนด  เลขที่  กส. 02/2558  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แผนพัฒนาสามปี  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้าที่  83  ข้อ  59  
(กองช่าง)   
ขอแก้ไขเป็น 
1.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโม  ตั้งไว้  200,000.-  บาท   
ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาด  Ø  6  นิ้ว  ลึกไม่น้อยกว่า  80  เมตร  ตามแบบท่ี อบต. 
โกสัมพีก าหนด  เลขที่  ขจ. 01/2558  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสามปี  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้าที่  83  ข้อ  59  (กองช่าง)   
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโม  ตั้งไว้  606,000.-   
บาท  ด าเนินการก่อสร้างหอถังสูงขนาด  10  ลูกบาศก์เมตร  ขนาดกว้าง  3.6 x 3.6  เมตร  
สูง  11.90  เมตร  (ใช้ถังเก็บน้ าส าเร็จรูป  ขนาด  4 x 2.5 ลูกบาศก์เมตร)  ถังกรองทราย
ขนาด 10  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ชนิดเหล็ก)   
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสามปี  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้าที่  83  
ข้อ  59  (กองช่าง)  เหตุผลที่ยื่นขอแปรญัตติเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับประโยชน์ในการ
ใช้น้ าประปาของหมู่บ้านได้อย่างทั่วถึง   

นายสมพร  พูลเปี่ยม   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัยเรื่องการยื่นแปรญัตติขอเรียนเชิญสอบถามได้ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพยุง  พึ่งช้าง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมนายพยุง  พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20  ผู้ท าหน้าที่ประธาน 
(ส.อบต.ม.20) คณะกรรมการแปรญัตติ   ขอเชิญท่านมัชฌิมา  จันทราภรณ์  นายก อบต. ได้แสดงความคิดเห็น

เรื่องการขอแปรญัตติของนายวิทยา  หาญมนตรี  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม   
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายก อบต.) ตามที่นายวิทยา  หาญมนตรี  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโมได้ยื่นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  

องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  1.2  โครงการก่อสร้างถัง
น้ าใส  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโม    ตั้งไว้  806,000.-  บาท  ด าเนินการก่อสร้างถังน้ าใส
ขนาด  100  ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง  7.90  เมตร  สูง  3.65  เมตร  พร้อมขุด
เจาะบ่อบาดาลขนาด  Ø  6  นิ้ว  ลึกไม่น้อยกว่า  80  เมตร  ตามแบบท่ี อบต. โกสัมพีก าหนด  
เลขที่  กส. 02/2558  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนพัฒนาสามปี  ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  หน้าที่  83  ข้อ  59  (กองช่าง)   
ขอแก้ไขเป็น 
1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโม  ตั้งไว้  200,000.-  บาท   
ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาด  Ø  6  นิ้ว  ลึกไม่น้อยกว่า  80  เมตร  ตามแบบท่ี อบต. 
โกสัมพีก าหนด  เลขที่  ขจ. 01/2558  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนพัฒนาสามปี  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หน้าที่  83  ข้อ  59  (กองช่าง)   
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโม  ตั้งไว้  606,000.-   
บาท  ด าเนินการก่อสร้างหอถังสูงขนาด  10  ลูกบาศก์เมตร  ขนาดกว้าง  3.6 x 3.6  เมตร  
สูง  11.90  เมตร  (ใช้ถังเก็บน้ าส าเร็จรูป  ขนาด  4 x 2.5 ลูกบาศก์เมตร)  ถังกรองทราย
ขนาด  10  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  (ชนิดเหล็ก)   
ทั้งสองโครงการใช้งบประมาณเท่าเดิมตามท่ีได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติฯ  ปี พ.ศ. 
2558  เรื่องนี้ก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านปลัด  ผอ.กองช่าง  เรื่องการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโม  เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ าอย่างรวดเร็ว  จากโครงการเดิม 
ที่มีการประมาณการไว้ตามร่างข้อบัญญัติเดิมก่อนที่จะมีการแปรญัตติเป็นโครงการที่ยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์  เมื่อด าเนินการโครงการดังกล่าวแล้วก็ยังไม่สามารถใช้การได้  จึงเห็นควรเปลี่ยน
แนวทางในการด าเนินโครงการในเมื่อด าเนินโครงการแล้วก็ควรที่จะใช้ประโยชน์ได้ ให้ชาวบ้าน
ได้ใช้น้ า  จึงได้มีการยื่นแปรญัตติปรับเปลี่ยนโครงการ  นายกเห็นควรอย่างยิ่งเพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้รับประโยชน์ให้มากที่สุด  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม  

 



๕ 
 

นายชาตรี  วิริยจารี เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(ผอ.กองช่าง) ผมนายชาตรี  วิริยจารี  ผู้อ านวยการกองช่างขอชี้แจงรายละเอียดโครงการของหมู่ที่  20   บ้าน

คลองแตงโม  รายละเอียดตามที่ท่านนายก  และสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโมได้
แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ  ทราบแล้วนั้น  แต่เดิมนั้นเป็นเพียงการก่อสร้างถังน้ าใสซึ่งการก่อสร้างถัง
น้ าใสนั้นเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นก็ยังไม่สามารถใช้น้ าประปาได้สมาชิกสภาฯ  ก็ได้ขอให้ช่างได้
แก้ไขโครงการให้เป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วสามารถใช้น้ าประปาได้  ให้ชาวบ้านได้มี
น้ าประปาใช้  จึงได้มีการประมาณการในการด าเนินโครงการใหม่  ระบบประปาของหมู่ที่  20  
ที่จะด าเนินการก่อสร้างนั้นระบบถังกรองน้ าจะใช้ถังส าเร็จรูปซึ่งผลิตจากเหล็ก  เหตุที่แยกเป็น  
2  โครงการก็เพ่ือที่จะด าเนินการจุดเจาะบ่อบาดาลก่อนเพื่อที่จะได้มีน้ าดิบมาผลิตประปา  ถ้าไม่
มีแหล่งน้ าก็ไม่สามารถก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้  เมื่อด าเนินโครงการที่  1  โครงการ   
ขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะด าเนินโครงการที่  2    
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโมในล าดับถัดไป  เรื่องการ
ส ารวจพื้นที่เพ่ือท าการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้นผมได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงาน
บาดาลเขต  7  (ทรงธรรม)  เรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ก่อนที่จะด าเนินการขุดเจาะ
บ่อบาดาล   

นายสมพร  พูลเปี่ยม   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัยและต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมเรียนเชิญสอบถามได้ 
(ประธานสภาฯ) ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  3.1  พิจารณาวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ     

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  สมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ
หรือไม่  หากท่านเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  3.2  พิจารณาวาระท่ี  3  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ      

ท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  หรือไม่  หากท่านเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  3.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ประธานสภาฯ)   ง บประมาณ  พ.ศ. 2557  ครั้งที ่ 12/2557  เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นายชาตรี  วิริยจารี เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(ผอ.กองช่าง) ผมขอชี้แจงรายละเอียดการ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2557  ครั้งที ่ 12/2557  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลขท่ี  2) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ   
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี  3.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2557  ครั้งที ่ 12/2557  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลขท่ี  2)  
หากท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 



๖ 
 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  3.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ครั้งที ่ 8/2557  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นายชาตรี  วิริยจารี เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(ผอ.กองช่าง) ผมขอชี้แจงรายละเอียดการ เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2557  ครั้งที ่ 8/2557  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายหมายเลขท่ี  3) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  เรียนเชิญ   
(ประธานสภาฯ) 
นายฮม  สระทองหน ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมนายฮม  สระทองหน  ส.อบต.ม.16  บ้านทุ่งธารทอง   
(ส.อบต.ม.16) ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่อง     การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557  ครั้งที ่ 8/2557  โครงการอุดหนุนกิจการไฟฟ้าส านักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร  เพื่อด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง  
หมู่ที่  16  บ้านทุ่งธารทอง  เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชรได้ด าเนินการให้
เรียบร้อยแล้ว  เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อนจึงได้ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการปรับปรุงต่อเติมระบบ
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  16  บ้านทุ่งธารทอง  แทนการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  เพราะในปัจจุบันนี้
ปริมาณน้ าประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  16  ไม่พอใช้  น้ าประปาท่ีได้จากหมู่ที่  3  บ้านคลองเมืองก็
ได้ใช้เพียงกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ตรงจุดปากทางเข้าหมู่บ้าน  ชาวบ้านทุ่งธารทองยังได้รับความ
เดือดร้อนเรื่องน้ าประปา  ปริมาณน้ าประปาไม่เพียงพอกับการใช้สอย   

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ   
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี  3.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ครั้งที ่ 8/2557  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย
หมายเลขท่ี  3)  หากท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  3.5  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  
(ประธานสภาฯ)   975,501.-  บาท  ประกอบด้วย  

1.  โครงการย้ายเสาหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  เสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  12  
เมตร  จ านวน  1  ต้น  งบประมาณ  43,577.-  บาท 
2.  โครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  หมู่ที่  3  บ้านคลองเมือง  ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  
ขนาด  9  เมตร  จ านวน  8  ต้น  พาดสายไฟถนน  ระยะทาง  300  เมตร  ติดตั้งโคมไฟฟ้า  
จ านวน  8  ต้น  งบประมาณ  131,924.-  บาท 
3.  โครงการติดตั้งระบบกระจายข่าวเสียงไร้สายภายในต าบลโกสัมพี  งบประมาณ  800,000.-  บาท  
เรียนเชิญท่านนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ 

นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(นายก อบต.) เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโครงการที่  3  โครงการติดตั้ง

ระบบกระจายข่าวเสียงไร้สายภายในต าบลโกสัมพี  งบประมาณ  800,000.-  บาท     ขอ
ยกเลิกก่อนจะยังไม่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  ในครั้งนี้จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
จ านวน  2  โครงการคือ 
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1.  โครงการย้ายเสาหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  เสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  12  
เมตร  จ านวน  1  ต้น  งบประมาณ  43,577.-  บาท 
2.  โครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  หมู่ที่  3  บ้านคลองเมือง  ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  
ขนาด  9  เมตร  จ านวน  8  ต้น  พาดสายไฟถนน  ระยะทาง  300  เมตร  ติดตั้งโคมไฟฟ้า  
จ านวน  8  ต้น  งบประมาณ  131,924.-  บาท 

     โครงการย้ายเสาหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  เสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  12  เมตร  
จ านวน  1  ต้น  งบประมาณ  43,577.-  บาท เนื่องจากในปัจจุบันนี้  เสาไฟฟ้าตั้งบังป้าย 
อบต.โกสัมพี  ท าให้มองเห็นป้าย อบต.โกสัมพีไม่ชัดเจน  มองดูแล้วไม่สวยงาม  จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องย้ายเสาไฟฟ้าออกจากบริเวณท่ีตั้งป้าย อบต.โกสัมพี 

 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  หมู่ที่  3  บ้านคลองเมือง  ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  
ขนาด  9  เมตร  จ านวน  8  ต้น  พาดสายไฟถนน  ระยะทาง  300  เมตร  ติดตั้งโคมไฟฟ้า  
จ านวน  8  ต้น  งบประมาณ  131,924.-  บาท  ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3  บ้านคลองเมือง  
และทางผู้น าหมู่บ้านได้ยื่นค าร้องมายัง อบต.โกสัมพี  ขอให้ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง   
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในยามค่ าคืนช่วยให้แสงสว่างเวลาเดินทางไปไหนมาไหน
ในยามค่ าคืน  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  จุดที่ด าเนินการคือจาก
ถนนลาดยางหน้าที่    ว่าการอ าเภอโกสัมพีนครไปยังจุดที่ตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณ 

นายวิโรจน์  บุญต่อ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิโรจน์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  บ้านคลองเมือง  ขอเรียนถาม 
(ส.อบต.ม.3) ท่านนายก  จุดที่ด าเนินการคือถนนทางเข้าอ าเภอหรือจุดที่ตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณ   
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  จุดที่จะด าเนินการคือบริเวณหน้าอ าเภอ  เป้าหมายของเรา 
(นายก อบต.) คือบริเวณท่ีตั้งศาลท้าวเวสสุวรรณ  ถ้าในอนาคตมีงบประมาณก็จะด าเนินการสร้างต่อไปเป็นการ

เชื่อมต่อทางสาธารณะ  
นายวิโรจน์  บุญต่อ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิโรจน์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  บ้านคลองเมือง  จากการที่ได้ 
(ส.อบต.ม.3)    ประชาคมหมู่บ้าน  ในแผนพัฒนาสามปีมีโครงการนี้อยู่หรือเปล่า  
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  โครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะได้มีการท าแผนในภาพ   
(นายก อบต.) รวมคือโครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะภายในต าบลโกสัมพี  ไม่ได้ระบุว่าจุดไหน  ในเมื่อ

ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่  3  มีความต้องการ  ทางอบต.โกสัมพีก็จ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการโครงการดังกล่าวเพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชน  อ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

นายวิโรจน์  บุญต่อ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิโรจน์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  บ้านคลองเมือง  การอนุมัติ 
(ส.อบต.ม.3)    จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้จะมีผลกระทบกับการที่นายกจะมีการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้

อีกหมู่บ้านละหนึ่งแสนบาทหรือไม่ 
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบกับ   
(นายก อบต.) การที่จะจ่ายขาดเงินสะสมสมในครั้งต่อไปที่ให้สมาชิกสภาฯ  แต่ละหมู่บ้านเสนอโครงการเพ่ือ

ขอรับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 



๘ 
 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาด  
(ประธานสภาฯ) เงินสะสม  เรียนเชิญ   
นายวินัย  พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย  
(ส.อบต.ม.6) วินัย  พรมมาตร  ส.อบต.ม.6  บ้านไร่ล าปาง  ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการไฟฟ้า  

ส่องสว่างทางสาธารณะ  หมู่ที่  3  บ้านคลองเมือง  ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  9  เมตร  
จ านวน  8  ต้น  พาดสายไฟถนน  ระยะทาง  300  เมตร  ติดตั้งโคมไฟฟ้า  จ านวน  8  ต้น  
งบประมาณ  131,924.-  บาท  ส่วนท่านสมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  เกรงว่าจะมีผลกระทบกับ
การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งต่อไปของหมู่ที่  3  ผมขอเสนอท่านนายกไหน ๆ ก็จะ
ด าเนินการแล้วผมขอเสนอให้เพ่ิมระยะทางในการด าเนินให้เสร็จสิ้นไปในครั้งเดียวเลยคือ
จุดเริ่มต้นโครงการจากถนนลาดยางหน้าที่ว่าการอ าเภอโกสัมพีนครไปสิ้นสุดที่บริเวรที่ตั้งศาล 
ท้าวเวสสุวรรณ  

นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ในครั้งนี้จะด าเนินการเพียงระยะทาง  300  เมตรก่อน 
(นายก อบต.) เนื่องจากงบประมาณยังไม่เพียงพอ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาด  
(ประธานสภาฯ) เงินสะสม  เรียนเชิญ   
นายสิทธิณัฐ  บัวผัน เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนาย  
(ส.อบต.ม.4) สิทธิณัฐ  บัวผัน  ส.อบต.ม.4  บ้านมะเดื่อชุมพร  ขอเรียนถามโครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  

หมู่ที่  3  บ้านคลองเมือง  ปักเสาคอนกรีตอัดแรง  ขนาด  9  เมตร  จ านวน  8  ต้น   
พาดสายไฟถนน  ระยะทาง  300  เมตร  ติดตั้งโคมไฟฟ้า  จ านวน  8  ต้น  งบประมาณ  
131,924.-  บาท  เส้นทางเข้าที่ว่าการอ าเภอโกสัมพีนครมี  3  เส้นทางเราจะด าเนินการ
เส้นทางไหน 

นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  เส้นหน้าอ าเภอเส้นกลางเส้นที่วิ่งตรงเข้าสู่ที่ว่าการอ าเภอ 
(นายก อบต.) โกสัมพีนคร  
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ   
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี  3.5  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น 

175,501.-  บาท   
โครงการที่  1.  โครงการย้ายเสาหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  เสาคอนกรีตอัดแรง  
ขนาด  12  เมตร  จ านวน  1  ต้น  งบประมาณ  43,577.-  บาท  หากท่านสมาชิกสภาฯ  
เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 โครงการที่  2.  โครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ  หมู่ที่  3  บ้านคลองเมือง  ปักเสา

คอนกรีตอัดแรง  ขนาด  9  เมตร  จ านวน  8  ต้น  พาดสายไฟถนน  ระยะทาง  300  เมตร  
ติดตั้งโคมไฟฟ้า  จ านวน  8  ต้น  งบประมาณ  131,924.-  บาท 

   หากท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 



๙ 
 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  3.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โอนมอบทางหลวงหมายเลข  1  (แนวเก่า)   
(ประธานสภาฯ) ตอนทางเดิมเข้าตลาดโกสัมพี  ระหว่าง  กม.0+000 – กม.0+465  ระยะทาง  0.465  

กิโลเมตร  ให้กับแขวงการทางตากที่  1  กรมทางหลวง  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง 
นายชาตรี  วิริยจารี เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายชาตรี  วิริยจารี  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผมขอชี้แจงเรื่อง 
(ผอ.กองช่าง) การโอนมอบทางหลวงหมายเลข  1  (แนวเก่า)  ตอนทางเดิมเข้าตลาดโกสัมพี  ระหว่าง  กม.

0+000 – กม.0+465  ระยะทาง  0.465  กิโลเมตร  ให้กับแขวงการทางตากที่  1  กรมทางหลวง  
แขวงการทางตากที่  1  กรมทางหลวง  ได้ท าหนังสือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  
เลขที่หนังสือ  คค  0645.1 (ส.3)/1032  ลงวันที่  25  มิถุนายน  2557  เรื่องขอรับมอบ
สายทาง  แขวงการทางตากที่  1  ส านักงานทางหลวงตาก  กรมทางหลวง  ได้มีมติที่ประชุม  
เรื่องพิจารณาการขอโอน / รับมอบสายทางจากหน่วยงานอื่น  ของส านักงานทางหลวงตาก  ว่ามี
ความประสงค์ขอรับมอบสายทาง  ทางหลวงหมายเลข  1  (แนวเก่า)  ตอน  ทางเดิมเข้าตลาด
โกสัมพีที่ได้โอนมอบให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  มาอยู่ใน
ความรับผิดชอบของแขวงการทางตากที่  1  เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงสายหลัก  
และบูรณะบ ารุงรักษาทาง  ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป  ระยะทางเริ่มต้น
จากสะพานวุฒิกุลมายังสะพานข้ามคลองวังเจ้า  ระยะทาง  465  เมตร  ส่วนระยะทางจาก   
หัวเขามาทางหมู่ท่ี  5  บ้านโกสัมพีทางแขวงการทางก าแพงเพชรยังไม่มีหนังสือแจ้งการขอรับ
มอบสายทางมายังองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี   

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดต้องการจะสอบถาม  เรียนเชิญ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ    
(ประธานสภาฯ) ระเบียบวาระท่ี  3.6  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โอนมอบทางหลวงหมายเลข  1  (แนวเก่า)    

ตอนทางเดิมเข้าตลาดโกสัมพี  ระหว่าง  กม.0+000 – กม.0+465  ระยะทาง  0.465  
กิโลเมตร  ให้กับแขวงการทางตากที่  1  กรมทางหลวง  หากท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ ขอให้
ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  3.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ส่งมอบการดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่าง 
(ประธานสภาฯ) สาธารณะ  หมู่ที่  25  บ้านเนินมะกอกน้อย  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง  
นายชาตรี  วิริยจารี เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายชาตรี  วิริยจารี  ส านักงานทางหลวงชนบทก าแพงเพชร  ได้มี 
(ผอ.กองช่าง) หนังสือเลขที่  คค  0713/กพ/3197  ลงวันที่  7  สิงหาคม  2557  เรื่อง  ส่งมอบการดูแล

บ ารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ    ตามท่ีส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดก าแพงเพชร    
ได้ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบนสะพานชุมชน  กพ.012 สะพานข้ามคลองวังเจ้า  
บริเวณบ้านเนินมะกอกน้อย  ต าบลโกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร  จ านวน  32  ดวงโคม  ขนาด  
250  วัตต์  เสาสูง  9  เมตร  แบบกิ่งเดี่ยว  บัดนี้การด าเนินกานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดก าแพงเพชรจึงขอส่งมอบการดูแลบ ารุงรักษาและเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี   

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการจะสอบถาม  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  3.7   
(ประธานสภาฯ) พิจารณาให้ความเห็นชอบส่งมอบการดูแลบ ารุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  หมู่ที่  25   

บ้านเนินมะกอกน้อย  หากท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 



๑๐ 
 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  3.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ตามข้อบัญญัติ  
(ประธานสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  หน้าที่  71  ข้อที่  
1.1.11  ค่าใช้จ่ายโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรน้อมน ากระแสพระ
ราชด ารัสสู่ปวงประชาอาสาสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  86  พรรษา  ตั้งไว้  
300,000.-  บาท  เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 

นายสังคม  วงภูดร เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามท่ีท้องถิ่นหลาย ๆ ท้องถิ่นได้ด าเนินการสร้างบ้านเทิดไท้แล้วถูก  
(ปลัด อบต.)  สตง.ทักท้วงและเรียกเงินคืน  ผมได้มอบหมายให้ท่านรองปลัดและเจ้าหน้าที่ส่วนกองคลังได้เรียน

ปรึกษากับทางท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรเรื่องการด าเนินโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดก าแพงเพชรน้อมน ากระแสพระราชด ารัสสู่ปวงประชาอาสาสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชัน  86  พรรษา  ก็พอมีความหวัง  พอจะมีช่องทางที่จะสามารถด าเนินการได้  แต่ก็
ขึ้นอยู่ที่ว่า อบต.จะด าเนินการหรือไม่  ค าตอบที่ได้มาเป็นค าตอบที่ไม่แน่ชัด  จึงเป็นเหตุผลที่ได้ 
มีการยื่นญัตติขอเปลี่ยนแปลงโครงการ   ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  หน้าที่  71  ข้อที่  1.1.11  ค่าใช้จ่ายโครงการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรน้อมน ากระแสพระราชด ารัสสู่ปวงประชาอาสาสร้างบ้านท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน  86  พรรษา  ตั้งไว้  300,000.-  บาท  ขอเปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้าง 
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ด้อยโอกาส  งบประมาณ  300,000.-  บาท  หลังจากท่ีเปลี่ยนแปลงชื่อ
โครงการแล้วก็จะขออนุมัติจากสภาฯ  ในการกันเงินงบประมาณ  เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าว
ต่อไป 

นายวิรัชน์  มีโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิรัช  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17  บ้านดงซ่อม  ผมเห็นด้วยที่อบต.  
(ส.อบต.ม.17) จะด าเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้  ขอเรียนถามเมื่อเราได้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อโครงการ

ค่าใช้จ่ายโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรน้อมน ากระแสพระราชด ารัส  
สู่ปวงประชาอาสาสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  86  พรรษา  เป็นโครงการก่อสร้าง   
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ด้อยโอกาสและขอกันเงินในล าดับต่อไป  ผมขอเรียนถามว่าถ้าสภาฯ  ให้
ความเห็นชอบแล้วจะมีความผิดหรือไม่ในเม่ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแล้วว่าไม่
สามารถก่อสร้างบ้านเทิดไท้ได้   

นายสมพร  พูลเปี่ยม เรียนสมาชิกสภาฯ  เราได้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิมคือค่าใช้จ่ายโครงการองค์กร  
(ประธานสภาฯ)   ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรน้อมน ากระแสพระราชด ารัสสู่ปวงประชาอาสาสร้างบ้าน

ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  86  พรรษา  เปลี่ยนเป็นโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส  ผมคาดว่าน่าจะด าเนินการได้  ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้จริง ๆ 

 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ   
 ระเบียบวาระท่ี  3.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ตามข้อบัญญัติ  

องค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  หน้าที่  71  ข้อที่  
1.1.11  ค่าใช้จ่ายโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรน้อมน ากระแสพระ
ราชด ารัสสู่ปวงประชาอาสาสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน  86  พรรษา  เปลี่ยนเป็น
โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ด้อยโอกาส  งบประมาณ  300,000.-  บาท  หากท่าน
สมาชิกสภาฯ  เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 



๑๑ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  3.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติกันเงิน  จ านวน  10  โครงการ   
(ประธานสภาฯ)   ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนต าบล

โกสัมพี  ประกอบด้วย 
1. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนชนิดโซล่าเซลล์  งบประมาณ  335,000.-  บาท  (ที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี)  
2. โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ  หมู่ที่  22  บ้านมอรังงาม  งบประมาณ  700,000.-  บาท   
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านมะเดื่อชุมพร   
งบประมาณ  197,000.-  บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน  หมู่ที่  6  บ้านไร่ล าปาง  งบประมาณ  286,000.-  บาท  
5. โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน  หมู่ที่  6  บ้านไร่ล าปาง  งบประมาณ  74,000.-  บาท  
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  18  บ้านคลองเจริญ  งบประมาณ   
378,000.-  บาท  
7. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโม  งบประมาณ 
172,000.-  บาท 
8. โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  16  บ้านทุ่งธารทอง  งบประมาณ   
450,000.-  บาท 
9. โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ด้อยโอกาส  งบประมาณ  300,000.-  บาท 
10.   โครงการขุดบ่อน้ าตื้น  หมู่ที่  6  บ้านไร่ล าปาง  งบประมาณ  60,000.-  บาท 
เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด   

นางบุษบา  ก๊กศรี เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  
(ผอ.กองคลัง)   นางบุษบา  ก๊กศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  หมวด  5  การกันเงิน   
กกกกกกกกกกข้อ  59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
กกกกกกกกกกหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณี   
มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้  
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
กกกกกกกกกกกรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้
ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว  ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

 
 



๑๒ 
 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ   
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบวาระท่ี  3.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติกันเงิน  จ านวน  10  โครงการ  ตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  
ประกอบด้วย 
1. โครงการติดตั้งโคมไฟถนนชนิดโซล่าเซลล์  งบประมาณ  335,000.-  บาท  (ที่ท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี)  
2. โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ  หมู่ที่  22  บ้านมอรังงาม  งบประมาณ  700,000.-  บาท   
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  บ้านมะเดื่อชุมพร   
งบประมาณ  197,000.-  บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน  หมู่ที่  6  บ้านไร่ล าปาง  งบประมาณ  286,000.-  บาท  
5. โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน  หมู่ที่  6  บ้านไร่ล าปาง  งบประมาณ  74,000.-  บาท  
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  18  บ้านคลองเจริญ  งบประมาณ   
378,000.-  บาท  
7. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  20  บ้านคลองแตงโม  งบประมาณ 
172,000.-  บาท 
8. โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  16  บ้านทุ่งธารทอง  งบประมาณ   
450,000.-  บาท 
9. โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ด้อยโอกาส  งบประมาณ  300,000.-  บาท 
10.   โครงการขุดบ่อน้ าตื้น  หมู่ที่  6  บ้านไร่ล าปาง  งบประมาณ  60,000.-  บาท 

     หากท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  3.10  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  เรื่องการแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านท่าพุทรา 
(ประธานสภาฯ)   ผมในฐานะเจ้าของพ้ืนที่  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัยต้องการจะสอบถามรายละเอียด     

ขอเรียนเชิญ 
นายวินัย  พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวินัย  พรมมาตร  ส.อบต.ม.6  บ้านไร่ล าปาง เรื่องการแยก  
(ส.อบต.ม.6)   หมู่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านท่าพุทรา  ไม่เห็นมีรายละเอียดแจ้งให้สภาฯ  ได้ทราบเพ่ือประกอบการ

พิจารณาในเบื้องต้น   
นายสมพร  พูลเปี่ยม ได้มีการจัดส่งรายละเอียดมาที่ อบต.โกสัมพี  และท่ีว่าการอ าเภอโกสัมพีนครเรียบร้อยแล้ว  
(ประธานสภาฯ)   ถ้าจะให้ชี้แจงผมก็จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการขอแยกหมู่บ้าน  ณ  ที่ประชุมสภาฯ  ในวันนี้เลย 
นายวินัย  พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมก็อยากให้ท่านประธานสภาฯ  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ   
(ส.อบต.ม.6)   ซึ่งสมาชิกสภาฯ  บางท่านก็สงสัยว่าจะขอแยกหมู่บ้านท าไม  
นายสมพร  พูลเปี่ยม เรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  หมู่บ้านที่ขอแยกใหม่นั้นมีจ านวนครัวเรือนมากว่า  120   
(ประธานสภาฯ)   ครัวเรือน  หมู่บ้านเดิมเหลือจ านวนครัวเรือนไม่ต่ ากว่า  130  ครัวเรือน  หมู่บ้านที่ขอแยกใหม่

นั้นใช้ชื่อว่าหมู่บ้านเพชรนคร  จุดเริ่มต้นเริ่มตั้งแต่จุดโค้งมะค่ามาสิ้นสุดที่เขตติดต่อหมู่ที่  6  
บ้านไร่ล าปาง  แบบแยกหมู่บ้าน  แบบพิมพ์เขียว  เอกสารทุกอย่างด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
เหลือเพียงความเห็นชอบจากสภาฯ  ในการขอแยกหมู่บ้านเท่านั้น  เรื่องการด าเนินการเป็น
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หน้าที่ของท่านผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ  ในพ้ืนที่  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการจะ
สอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   

นายวิรัชน์  มีโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิรัชน์  มีโพธิ์  ส.อบต.ม. 17  บ้านดงซ่อม  ขอเรียนถาม  
(ส.อบต.ม.17) ท่านประธานสภาฯ  และเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  จุดที่ขอ

แยกหมู่บ้านใหม่นั้นเริ่มตั้งแต่จุดโค้งมะค่าเรื่อยมาจนติดกับพ้ืนที่หมู่ที่  6  บ้านไร่ล าปาง  ส่วนจุด
บ้านท่านผู้ใหญ่กิตติพศ  พุ่มเรืองเรื่อยไปจนถึงบ้านท่าพุทราจะคงเหมือนเดิมใช่หรือไม่  จุดที่จะ
แยกเป็นหมู่บ้านใหม่นั้นก็ระยะทางไม่ไกลช่วงระยะทางก็แค่เพียง  1  กิโลเมตร   

นายสมพร  พูลเปี่ยม เรียนท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ประชาชนที่อยู่ในจุดนั้นมีความประสงค์ท่ีจะขอแยกหมู่บ้าน  
(ประธานสภาฯ)   ถ้าท่านสมาชิกสงสัยผมจะไปถ่ายเอกสารเรื่องพ้ืนที่และแนวเขตแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ  

พร้อมกับระเบียบการแยกหมู่บ้าน  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัยต้องการจะสอบถามเพ่ิมเติม  
เรียนเชิญ  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  3.10  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เรื่องการแยกหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 บ้านท่าพุทรา หากท่านสมาชิกสภาฯ  เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  48  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน ๆ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถาม  หรือจะปรึกษา      
(ประธานสภาฯ) สภาฯ  ในเรื่องใด ๆ หรือจะน าเรียนเรื่องใด ๆ แจ้งให้สภาฯ  ได้รับทราบ  เรียนเชิญ 
นายวินัย  พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวินัย  พรมมาตร  ส.อบต.ม.6  บ้านไร่ล าปาง  ผมขอเรียน 
(ส.อบต.ม.6)   ปรึกษาเรื่องการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ที่ท่านนายกมีนโยบายที่จะขออนุมัติจ่ายขาด   เงิน

สะสมหมู่บ้านละหนึ่งแสนบาท  หมู่ที่  6  บ้านไร่ล าปาง  มีปัญหาเรื่องเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่  6  ต้องการแก้ไขท้ังระบบสามารถท่ีจะด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่   
ขอเรียนถามท่านปลัด อบต. 

นายสังคม  วงภูดร เรียนท่านประธานสภาฯ  หลักเกณฑ์การจ่ายขาดเงินสะสมคือเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับ 
(ปลัด อบต.)   ความเดือดร้อน  ในกรณีนี้ประชาชนไม่ได้รับฟังข่าวสารหรือได้รับฟังข่าวสารไม่ชัดเจน  ไม่ท่ัวถึง  

ประชาชนก็เดือดร้อน  หัวใจหลักของการจ่ายขาดเงินสะสมคือประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความ
เดือดร้อนต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เรื่องไฟฟ้า เรื่องประปา เรื่องเสียงตามสาย  
ถือเป็นเรื่องที่จ าเป็น  เป็นเรื่องที่ส าคัญ  ประชาชนไม่ได้รับบริการก็ได้รับความเดือดร้อน  ต้อง
เป็นประชาชนส่วนใหญ่  แต่ถ้าประชาชนจ านวน  2  ครัวเรือน  ก็ไม่ถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่  
เสียงตามสายสามารถขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้ 

นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  นายกขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการอนุมัติจ่ายขาด 
(นายก อบต.) เงินสะสม  แต่เดิมนั้นนายกคาดว่าจะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ  ในการประชุมสภาฯ  

ในวันนี้  แต่ว่าทางกองช่างประมาณการไม่ทัน  ก็คงจะเป็นการขอเปิดประชุมสภาฯ  สมัย
วิสามัญ  โครงการต่าง ๆ  ที่ท่านสมาชิกสภาฯ  แต่ละหมู่ได้เสนอมายัง อบต. นั้นก็ต้องใช้เวลาใน
การพิจารณาและใช้เวลาในการส ารวจและประมาณการ  บางโครงการชาวบ้านก็เขียนเสนอ
โครงการมายัง อบต.  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประมาณการ  กรณีเสียงตามสาย  ตอนนี้ก็มีผู้ค้า
ได้เข้ามาเสนอระบบเสียงไร้สายกับท่านปลัด  แต่นายกยังไม่เห็นรายละเอียด  หมู่บ้านใดที่มี
ปัญหาเรื่องเสียงตามสายก็ให้เขียนค าร้องเข้ามายัง อบต.  นายกอยากให้มีการด าเนินการจัดตั้ง
ห้องส่งกระจายเสียงที่ อบต.  เวลาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  ไปยังหมู่บ้านก็
สามารถประชาสัมพันธ์ที่ อบต.ได้เลย  ส่งสารไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในต าบลโกสัมพีให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อม ๆ กัน  เปิดกระจายเสียงที่ อบต.  
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ได้เลย  ล าโพงหรือฮอลล์ในแต่ละหมู่บ้านเรามีการติดตั้งไว้อยู่แล้ว  เราอาจจะประชาสัมพันธ์
ข่าวสารจาก อบต.โกสัมพีวันละหนึ่งครั้งในช่วงเช้าในเวลาประมาณ  7  นาฬิกา  ท่านผู้ใหญ่บ้าน
หรือสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีข่าวสารที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในต าบลโกสัมพีได้
รับทราบก็ประชาสัมพันธ์ไปจากห้องกระจายเสียงที่ อบต. 

นายวิโรจน์  บุญต่อ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิโรจน์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  บ้านคลองเมือง  ผมขอเสนอ 
(ส.อบต.ม.3)   เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมาก  กองคลังให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบล

โกสัมพีมีเงินสะสมมากกว่าสามสิบเจ็ดล้าน  ผมขอน าเสนอผู้บริหารให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
หมู่บ้านละสองแสนบาทเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน  พื้นที่ในต าบลโกสัมพียังมีปัญหาที่ต้อง
แก้ไขอีกมาก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนน  เรื่องไฟฟ้า  ผมเคยน าเรียนปรึกษาท่านนายกแล้ว  จ่าย
ขาดเงินสะสมหมู่บ้านละสองแสนบาท  25  หมู่บ้านเป็นเงินทั้งสิ้น  5,000,000.-  บาท  เงิน
จ านวนดังกล่าวช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้มาก  ผมขอน าเสนอ   

นายวิรัตน์  มีโพธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิรัตน์  มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17  บ้านดงซ่อม  ผมขอเสนอ 
(ส.อบต.ม.17)   ในกรณีที่ชาวบ้านเดือดร้อน  ขอใช้รถแบ็คโฮ  ก็จะพบกับปัญหาไม่มีรถลาก  รถลากถือเป็นเรื่อง

ที่จ าเป็นอย่างมาก  ถ้าอบต.มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดซื้อ  ผมขอเสนอให้จัดซื้อรถลากแบ็คโฮ     
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมทางคณะผู้บริหารขอปรึกษา 
(นายก อบต.) หารือกันก่อนว่าจะท าอย่างไร  งบประมาณมีแต่ก็ต้องพิจารณาดูว่าสิ่งใดจ าเป็นที่จะต้อง

ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนก่อนหลัง  ต้องเป็นปัญหาหลัก ๆ   ก่อน  ตามที่ท่าน
สมาชิกได้น าเสนอมานั้นคณะผู้บริหารก็จะรับไว้พิจารณา  เราจะเลือกแก้ไขปัญหาที่จ าเป็นที่สุด  
สิ่งที่จ าเป็นที่สุดก่อน 

นางนงนุช  ใจค า ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางนงนุช  ใจค า  ส.อบต.ม.23  บ้านคลองเป้า  ดิฉันขอเสนอ 
(ส.อบต.ม.23)   ให้จัดซื้อถังขยะเพ่ิมเติม  ตอนนี้ถังขยะไม่เพียงพอกับการใช้งาน  ส าหรับหมู่ที่  23  บ้านคลองเป้า  

จ านวนครัวเรือนมีมาก  แต่ถังขยะมีน้อย  ถังขยะ  1  ลูกชาวบ้านต้องใช้ร่วมกัน 4 – 5  ครัวเรือน  
บางจุดบ้านอยู่ห่างกัน  ชาวบ้านก็เกิดความยากล าบาก  ต้องถือขยะเดินมาทิ้งลงถังขยะที่อยู่ห่าง
จากบ้านตนเองมาก  ขอเสนอท่านนายกให้จัดซื้อถังขยะเพ่ิมเติม  

นายวิโรจน์  บุญต่อ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิโรจน์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  บ้านคลองเมือง  ผมน าเรียน 
(ส.อบต.ม.3)   ท่านนายก  ในเมื่อเรามีงบประมาณ  สมัยนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่นานเราน่าจะเร่งด าเนินงานให้เร็ว  

ถ้าไม่ท าตอนนี้จะไปท าตอนไหน 
นายอดุลย์  บ ารุงจิตร เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายอดุลย์  บ ารุงจิตร  ส.อบต.ม.24  บ้านใหม่ชัยมงคล  ผมน าเสนอ 
(ส.อบต.ม.24)   ถังขยะขนาดใหญ่ให้ลดขนาดลงเป็นขนาดกลางได้หรือไม่  จะได้ปริมาณถังที่มากกว่านี้  ถ้าใช้ถัง

เล็กผมคิดว่าน่าจะดูดีมากกว่านี้  ในบางครั้งถังใหญ่เกินไปก็เกินความจ าเป็น 
นายสัมฤทธิ์  เทียมจันทร์  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมนายสัมฤทธิ์  เทียมจันทร์  รองนายก อบต. 
(รองนายก อบต.)   ถังขยะหลังคาเรือนละ  1  ลูก  ก็ดีแต่ท่านต้องนึกถึงพนักงานขนขยะที่เค้าจะต้องยกถังทุกวัน ๆ  

เหนื่อย  เวลามองปัญหาผมอยากให้มองทั้งสองด้าน  มีได้ก็ต้องมีเสีย  บ้านใกล้กันเดินมาทิ้ง
ร่วมกันได้ก็ขอให้มาทิ้งร่วมกัน  เห็นใจพนักงานเก็บขยะ  ซื้อถังมากก็ต้องใช้งบประมาณมาก    
ถังขยะ  1  ลูกก็หลายร้อยบาท  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาไตร่ตรองดู  งบประมาณ 
ที่มีอยู่ก็ต้องรู้จักใช้ให้คุ้มค่า  ผมเองก็น าเรียนท่านนายกว่าน่าจะซื้อรถบดมาใช้ซ่อมแซมถนน
ภายในต าบล  ทุกสิ่งที่ท่านสมาชิกได้น าเสนอมานั้นก็ดีทั้งสิ้น  แต่ผู้บริหารก็ขอปรึกษากันก่อน   
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นายพยุง  พึ่งช้าง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมนายพยุง  พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม   
(ส.อบต.ม.20)   ผมขอปรึกษาท่านนายกฯ  เราสามารถอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมซื้อโต๊ะให้กับทางหมู่บ้านได้

หรือไม่  เวลาชาวบ้านจัดงานต้องไปเช่า  ไปยืมจากทางวัด   
นายสมพร  พูลเปี่ยม เชิญท่านหัวหน้าส านักงานปลัดได้ชี้แจงเรื่องถังขยะ      
(ประธานสภาฯ) 
พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผม พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ  หัวหน้าส านักงานปลัด  ผมเข้าใจว่า      
(หน.สนง.ปลัด) อบต.โกสัมพีมีหลายหมู่บ้าน  หมู่บ้านที่ อบต.ออกให้บริการเก็บขยะจ านวนทั้งสิ้น  21  หมู่บ้าน      

แต่ละหมู่บ้านก็มีซอกซอยเยอะ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ก็ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อถัง
ขยะเพ่ิมข้ึนอีก  200  ใบ  ก็คาดว่าน่าจะเพียงพอกับการใช้งานทุกหมู่บ้าน  แต่จะให้ครบทุก
หลังคาเรือนคงเป็นไปไม่ได้  ก็ต้องเห็นใจพนักงานเก็บขยะอย่างที่ท่านรองสัมฤทธิ์กล่าว  ทุกวันนี้
พนักงานเก็บขยะต้องยกถังขยะเฉลี่ยวันละ  200.-  ใบ  ถังขยะก็มีน้ าหนักมากก็น่าสงสาร
พนักงานเก็บขยะ 

นายวิโรจน์  บุญต่อ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิโรจน์  บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  บ้านคลองเมือง   
(ส.อบต.ม.3)   ผมขอเรียนถามเรื่องสถานท่ีที่จะท าบ่อขยะ  เดิมท่านรองสัมฤทธิ์ได้บอกว่าจะยกพ้ืนที่ให้จ านวน

หนึ่งเพื่อท าเป็นบ่อขยะ  ไม่ทราบว่าตอนนี้ด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  ทุกวันนี้อบต.ต้องเสีย
ค่าบริการในการน าขยะไปทิ้งท่ีบ่อขยะของเทศบาลเมือง  จะได้เป็นการประหยัดงบประมาณ   
จะได้น างบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นของเรา 

นายสังคม  วงภูดร ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ผมนายสังคม  วงภูดร  ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงเรื่องสถานที่ 
(ปลัด อบต.)   ก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี  ช่วงนี้อยู่ในช่วงทดลองการให้บริการจัดเก็บขยะ  

ตอนนี้ยังไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นนโยบายการให้บริการฟรี  ตอนนี้อบต.
โกสัมพีต้องเสียค่าบริการทิ้งขยะตันละ  250.-  บาท  จ่ายให้กับเทศบาลเมืองก าแพงเพชร    
เราออกให้บริการเก็บขยะได้เพียงวันละ  1  เที่ยว  บ่อขยะปิดให้บริการเวลา  14.00  น.  
พนักงานจัดเก็บขยะต้องออกเก็บขยะตามหมู่บ้านตั้งแต่เวลา  4.00  น.  เพ่ือจัดเก็บให้เสร็จ
ก่อนที่บ่อขยะจะปิดให้บริการ  ขณะนี้เราก าลังคิดอยู่ว่าในอนาคตถ้าปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน   
จะออกบริการจัดเก็บขยะเพียงวันละเที่ยวเดียวคงไม่ได้  ถ้าจะซื้อรถขยะเพ่ิมก็เป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณ  แต่ถ้ามีบ่อก าจัดขยะภายในต าบลเราสามารถออกให้บริการจัดเก็บขยะได้วันละ  2  
เที่ยวเพราะบ่อไม่ปิด  และท าให้สามารถเก็บขยะได้เร็วขึ้น  อีกท้ังประหยัดงบประมาณเพราะ  
ไม่ต้องเสียค่าบริการในการทิ้งขยะ  ท่านรองสัมฤทธิ์ก็ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะบริจาคที่เพ่ือท า
บ่อขยะ  ผม  ช่าง  พร้อมด้วยผู้ที่เก่ียวข้องได้เข้าไปดูสถานที่ซ่ึงอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่  18  บ้าน
คลองเจริญ  สถานที่ค่อนข้างท่ีจะเข้าไปไกล  และอีกจุดหนึ่งอยู่ในพื้นที่ซ่ึงเป็นรอยต่อระหว่างหมู่
ที่  4  หมู่ที่  8  และหมู่ท่ี  19  ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  19  และท่านวิทยา  จงจิตรสุขวิทยา   
ได้หารือกันพร้อมได้เสนอมายังอบต.ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นป่าชุมชนเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมีพ้ืนที่
ว่างเปล่าอยู่ประมาณ  10  ไร่  อยากให้ทาง อบต.ลองไปส ารวจพื้นที่ดูว่าจะสามารถใช้พ้ืนที่จุด
นั้นเป็นบ่อขยะได้หรือไม่  แต่อย่างไรก็ตามการจะใช้พื้นที่ดังกล่าวท าบ่อขยะได้หรือไม่นั้นต้อง
ผ่านการประชาคมจากชาวบ้านว่าจะยินยอมยกพ้ืนที่ป่าชุมชนบริเวณดังกล่าวให้ อบต.โกสัมพีท า
เป็นบ่อขยะได้หรือไม่  ถ้าชาวบ้านยินยอม อบต.ก็จะท าหนังสือขอใช่สถานที่ดังกล่าวกับกรมป่าไม้  
ในการท าประชาคม  อบต.จะส่งเจ้าหน้าที่ท่ีได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการก าจัดขยะให้ไปชี้แจงถึง
ผลดีผลเสียให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าใจ  ก็ยังไม่ทราบว่าชาวบ้านจะยินยอมให้ใช้สถานที่
หรือไม่  หมู่ที่  18  บ้านคลองเจริญก็ยังไม่ได้จัดท าประชาคมขอความเห็นชอบจากชาวบ้าน



๑๖ 
 

เช่นกัน  ถ้าได้พ้ืนที่จุดที่ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  19  ได้เสนอมานั้นก็น่ายินดีเพราะเป็นสถานที่ท่ีอยู่
ใกล้  เป็นจุดศูนย์กลางพอดี  ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ  ได้ทราบในเบื้องต้น  

นางดารากร  หล้าหลั่ง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางดารากร  หล้าหลั่ง  ส.อบต.ม.19  บ้านวังใหม่ 
(ส.อบต.ม.19)   เรื่องสถานที่ที่จะท าบ่อขยะในพ้ืนที่หมู่ที่  19  บ้านวังใหม่นั้น  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเลยว่า

ไม่ได้  ท่านผู้ใหญ่หมู่ที่  19  ยินยอม  แต่ชาวบ้านไม่ยินยอม  ขณะนี้มีเตาเผาขยะอยู่แล้วแต่ผู้ที่
น าขยะไปทิ้งไม่ยอมเผา  ก็ก่อให้เกิดภาวะขยะล้น  อีกท้ังสถานที่ดังกล่าวอยู่ใกล้หมู่บ้าน  ค าว่า
ขยะอย่างไรก็ขยะ  ใหม่ ๆ ก็อาจจะดูแลกันดีแต่พอนานไปขยะก็สะสมมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
รบกวน  ทุกวันนี้หมู่ที่  19  บ้านวังใหม่มีแต่เรื่องร้องเรียน  ทั้งกลิ่นก ามะถันจากโรงอบล าไย  
กลิ่นควันจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์  มีเรื่องร้องเรียนมากมาย  ขอแจ้งเลยว่าสถานที่ท าบ่อขยะใน
พ้ืนที่หมู่ที่  19  บ้านวังใหม่คงไม่ได้เพราะสถานที่ดังกล่าวอยู่ใกล้หมู่บ้าน  อยู่ทางด้านหลังของ
อาคารเอนกประสงค์เพียงนิดเดียว 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ  ได้ทราบขณะนี้มีผู้ที่กระท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  จะขับมอเตอร์ไซด์  
(ประธานสภาฯ) มากัน  2  คัน  จะขับมาในพ้ืนที่หมู่ที่  9  บ้านท่าพุทราช่วงเวลาประมาณเท่ียงคืนแล้วใช้เท้าถีบ

ถังขยะท่ีวางริมถนนล้ม  ถ้าใครถ่ายภาพตัวผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวได้ผมจะให้รางวัล  มีสมาชิก
สภาฯ  ท่านใดต้องการจะสอบถามหรือน าเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอปิดการประชุมสภาฯ  
ในครั้งนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม   

ปิดประชุมเวลา  12.00  น.  

          
               (ลงชื่อ)                                                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายสังคม  วงภูดร) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

 
                          (ลงชื่อ) 

(นายสมพร  พูลเปี่ยม) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว 

 
                                             (ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายวิทยา  หาญมนตรี) 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20        

 
 

 



๑๗ 
 

 
                              (ลงชื่อ)                                       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(นายปรีชา  ยุทธพันธ์) 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 

                         

                                        (ลงชื่อ)                                       เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายเหมันต์  แอ่นดอย) 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 

 
 
 


